



# Đa dạng hình thức học hè cho trẻ

Thời điểm này học sinh bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Con trẻ háo hức bao nhiêu thì cha mẹ lo lắng bấy nhiêu bởi nhiều phụ huynh đang phân vân không biết lựa chọn khóa học nào cho con.



Lớp học tiếng Anh tại Trung tâm ngoại ngữ Better Language & Skill.

với khả năng ngoại ngữ của các con. Để học sinh được "học mà chơi, chơi mà học", hàng năm, vào dịp hè, Trung tâm thường tổ chức trại hè cho các học viên tại các địa danh lịch sử hoặc các khu du lịch sinh thái. Chương trình để cao tính thực tế, trải nghiệm và giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh với các giáo viên là người bản ngữ.

Mặc dù không quảng cáo rầm rộ nhưng Trung tâm bản tính và số học trí tuệ UCMAS Bình Minh chi nhánh Thái Bình (đặt tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh) thường xuyên thu hút hàng nghìn lượt học sinh học/năm. Ông Đỗ Việt Vương, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ: Phương pháp học toán bằng bàn tính có bản quyền của Malaysia (nhìn gần giống bàn tính của người Trung Quốc xưa) là một phương pháp học toán tư duy giúp học sinh rèn luyện và nâng cao hai khả năng tập trung và ghi nhớ. Thời gian đầu, các em sẽ được học cộng trừ 1 chữ số, 2 chữ số, 3 chữ số rồi đến nhân, chia và cuối cùng các em có thể tính nhẩm bằng "bàn tính ảo" được hình dung trong đầu. Mục đích cuối trong đào tạo tư duy tính toán của phương pháp này là để các em có thể tính nhẩm cộng trừ nhân chia từ 2 chữ số đến 4 chữ số theo nguyên tắc của bàn tính. Mặc dù chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, ngay từ những ngày cuối tháng 5 Trung tâm đã có khoảng 160 học sinh đến học thử và 45 học sinh đăng ký học chính thức.

Việc tổ chức các khóa học hè là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của học sinh, giúp các em có thêm một mùa hè bổ ích.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều trung tâm với các khóa học dành cho trẻ. Nhiều phụ huynh cảm thấy bối rối giữa một "rừng" khóa học hè, từ học tiếng Anh, học năng khiếu, rèn kỹ năng sống, thể thao đến các trại hè, học kỳ quân đội, khóa tu mùa hè ở các nhà chùa... Các lớp học hè này đều được tổ chức theo hình thức vừa học vừa chơi, giúp trẻ có thêm kiến thức, kỹ năng. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh lo lắng về lực học các môn văn hóa của con nên tìm hiểu và gửi gắm con đến các lớp học văn hóa. Nắm bắt được nhu cầu của phụ huynh, hiện nay nhiều trung

tâm đều mở các lớp học hè với nhiều nội dung học khác nhau, như: kỹ năng sống, học kỹ quân đội, trại hè khám phá, trại hè khoa học, trại hè ngoại ngữ hay tổ chức các khóa học bơi, bóng đá, bóng rổ, nấu ăn... với thời gian học và học phí khác nhau. Các khóa học ngắn hạn, học phí tiết kiệm với địa điểm gần hoặc trong thành phố được nhiều phụ huynh lựa chọn hơn. Có lẽ khóa học mùa hè được nhiều phụ huynh quan tâm nhất đó là tiếng Anh. Ở Thái Bình, số lượng trung tâm Anh ngữ ngày càng nhiều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn không biết chọn trung tâm nào. Xu hướng mới để lựa chọn trong

các kỳ nghỉ hè của các bậc phụ huynh hiện nay là không chỉ cho con học kiến thức văn hóa mà còn giúp con có thêm những kiến thức cuộc sống bổ ích và là cơ hội để con thực hiện những mơ ước, sở thích của bản thân. Từ cuối tháng 5 đến nay, Trung tâm ngoại ngữ Better Language & Skill có khoảng 250 học viên mới đăng ký học trong đó chủ yếu là học sinh, cao hơn khoảng 100 học sinh so với cùng thời điểm năm ngoái. Bên cạnh đó, hàng ngày có rất nhiều phụ huynh đến xin tư vấn về các khóa học tiếng Anh dành cho con mình. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của phụ huynh ngày càng lớn đối

# BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG HƯNG HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, từ năm 2012, Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng đã thành lập bộ phận một cửa liên thông để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân.



Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đầu tư máy xét nghiệm hiện đại phục vụ khám chữa bệnh. Ảnh: HÀ DUNG

Thay vì đi lại nhiều lần để hoàn thiện các thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế như trước kia thì nay nhu cầu này của anh Đoàn Công Thắng, cán bộ tài chính xã Đông Các đã được giải quyết kịp thời, nhanh chóng tại bộ phận một cửa giải quyết công việc thuận lợi cho người dân. Thiếu sót gì thì được cán bộ giải thích cặn kẽ cho chúng tôi bổ sung hồ sơ, anh em cán bộ xã cũng như một số người dân lên giải quyết chế độ đều thuận lợi. Các thủ tục giảm đi nhiều nên chúng tôi không mất nhiều thời gian. Chúng tôi rất hài lòng.



Kiểm hàng tại Công ty TNHH May Bình Minh - ATC. Ảnh: ĐỖ HIỂN

hiếm y tế cho hơn 57.000 đối tượng, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho 5.500 đối tượng. Ngoài ra, việc xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe... cũng được thực hiện ở đây. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Ngọc Triu, cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa liên thông của Bảo hiểm xã hội huyện cho biết: Bộ phận tiếp nhận và quản lý hồ sơ đã bố trí và phân công cho từng thành viên, mỗi người phụ trách một mảng để hướng dẫn các đối tượng đến giải quyết kịp thời. Vào các ngày thứ bảy bộ phận vẫn thường xuyên túc trực để tiếp nhận và trả kết quả cho người lao động.

Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng cho biết: Qua 5 năm triển khai bộ phận một cửa liên thông, Bảo hiểm xã hội huyện có thêm kinh nghiệm tổ chức thực hiện để tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục

hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục giảm ngày trả kết quả cho những người thụ hưởng bảo hiểm xã hội và giảm tối đa giờ trả kết quả cho người có bảo hiểm y tế cũng như người dân đến giải quyết chế độ. Đối với cán bộ luôn nêu cao tinh thần học tập, hàng tháng có đánh giá năng lực của từng cán bộ về vấn đề tiếp xúc với những người đến liên hệ, phân loại cán bộ và có hình thức hướng dẫn để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với phương châm "chuyển từ hành chính sang phục vụ", bộ phận một cửa liên thông của Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phục vụ nhân dân, tạo được niềm tin cho nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

THU THỦY  
(Đài TTTT Đông Hưng)

## Bà Nguyễn Đỗ Quyền, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Better Language & Skill



Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, chúng tôi chú trọng tìm kiếm, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên người bản ngữ để đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh ngày càng cao của học sinh. Mỗi năm, vào dịp hè, số lượng học sinh đăng ký học tại Trung tâm ngày càng tăng. Điều này thể hiện các bậc phụ huynh đã quan tâm hơn nhiều đến việc học ngoại ngữ của các con.

## Chị Bùi Thị Thủy, tổ 19 phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình



Mùa hè này, cháu nhà tôi rất thích học tiếng Anh nên tôi đã đăng ký cho cháu khóa học tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ ở thành phố. Bên cạnh đó, để cháu có các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, tôi đã đăng ký cho cháu học thêm môn bơi lội và học võ. Đó là hai kỹ năng quan trọng để xử lý những tình huống bất ngờ trong cuộc sống.

## Em Bùi Hoàng Nhi, học sinh lớp 8, tỉnh Tây Ninh



Kỳ nghỉ hè này em được bố mẹ cho ra nhà bác ở Thái Bình chơi 2 tháng. Với thời gian dài như vậy cộng với việc thấy trình độ tiếng Anh của hai anh nhà bác rất tốt nên em đã nhờ bác đăng ký cho học một khóa tiếng Anh. Chỉ sau một buổi làm bài kiểm tra năng lực tiếng Anh tại đây em nhận thấy khả năng tiếng Anh của mình không được tốt. Chính vì vậy em mong muốn sau khóa học này kỹ năng sử dụng tiếng Anh của mình sẽ được nâng cao hơn.

ĐẶNG ANH

Địa bàn xã Đông Thanh giáp với Cầu Thịnh Xuyên, nối Vũ Thư với Hưng Hà. Do nằm ở vị trí giao thoa giữa hai huyện nên việc giao thương thuận lợi, tuy nhiên, đây cũng là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Hội Người cao tuổi (NCT) xã đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, con cháu cùng các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ông Nguyễn Quang Viên, Chủ tịch Hội cho biết: Hàng năm, thông qua các hội nghị, cuộc họp dân, các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội và các chi hội đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nhắc nhở các gia đình tự phòng, tự bảo vệ, nếu có người đi học, đi làm xa nhà phải thường xuyên quan tâm quản lý và giáo dục con em chú tâm học hành, lao động sản xuất, không mắc các

# ĐÔNG THANH Người cao tuổi với công tác phòng, chống tội phạm

Bằng các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Hội Người cao tuổi xã Đông Thanh (Vũ Thư) góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương.

thói hư tật xấu. Năm 2016, Hội phối hợp tổ chức được 9 lớp tuyên truyền, trong đó phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng cùng các nhà trường tổ chức 4 lớp giáo dục các em học sinh không vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không có các hành vi bạo lực học đường... Ngoài ra, Hội cũng phối hợp với lực lượng công an xã cùng các hội, đoàn thể xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, tham gia phòng ngừa, phát hiện

tố giác tội phạm; tổ chức cho các gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. 7/7 chi hội NCT phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã thành lập tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, thường xuyên đến các điểm, nơi có chợ, các đoạn đường đông người qua lại nhắc nhở mọi người không tụ tập gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Nhiều hội viên trực tiếp tham gia các tổ hòa giải, ban thanh tra nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết ngay những mâu thuẫn,

tranh chấp phát sinh trong nhân dân, không để các sự việc trở nên phức tạp. Hội còn có gần 70 cán bộ, hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ông Phạm Ngọc Năng, Chủ tịch UBND xã Đông Thanh cho biết: Bản thân NCT là những

người nêu gương và vận động gia đình, con cháu, dòng họ, nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương. Tham gia bằng các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Hội NCT xã đã góp phần

quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng thôn, làng, khu dân cư văn hóa, an toàn. Tại địa phương, nhiều năm liền không có tiếng pháo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không xảy ra tai nạn giao thông. Với uy tín và tinh thần trách nhiệm, Hội NCT xã luôn là

tổ chức đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương. 7 năm liền hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp biểu dương, khen thưởng. Năm 2016, tỷ lệ gia đình hội viên NCT đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 94,1%.

THANH HUYỀN



Người cao tuổi động viên con cháu lao động sản xuất, phát triển kinh tế.